

Số: /UBND-NN
V/v báo cáo kết quả sản xuất
năm 2021 và kế hoạch sản
xuất sản năm 2022

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hoá.

UBND huyện Triệu Sơn nhận được Công văn số 4906/SNN&PTNT-TTBVTV ngày 26/10/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc báo cáo kết quả sản xuất năm 2021 và xây dựng kế hoạch sản xuất sản năm 2022, UBND huyện Triệu Sơn báo cáo như sau:

1. Kết quả sản xuất sản niên vụ 2021-2022:

- Tổng diện tích trồng sản trên địa bàn huyện: 132,4 ha, năng suất bình quân đạt 88 tạ/ha trong đó:

+ Diện tích trồng sản nguyên liệu trên địa bàn huyện: 38,4 ha, được người dân bán cho thương lái thu mua tự do để bán cho Nhà máy chế biến tinh bột sản xuất khẩu tại xã Hóa Quỳnh huyện Như Xuân.

+ Diện tích trồng cho người dân sử dụng và chủ yếu cho chăn nuôi tại hộ gia đình: 94 ha.

- Về công tác tổ chức sản xuất sản: Cây sản là cây tương đối dễ trồng, UBND huyện đã chỉ đạo các xã thuộc khu vực miền núi tận dụng diện tích vườn đồi mở rộng diện tích trồng sản, tạo nguồn thức ăn chăn nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình. Do đặc thù trồng trong vườn bãi, diện tích nhỏ lẻ nên không áp dụng cơ giới hoá trong khâu làm đất, gieo trồng và thu hoạch.

- Về việc ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất sản: Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đã giới thiệu một số giống sản mới cho tiềm năng năng suất cao đưa vào sản xuất; hướng dẫn cho nhân dân kỹ thuật trồng xen cây sản với các loại cây họ đậu, lạc để nâng cao giá trị trên diện tích canh tác. Trong những năm gần đây, trước tình trạng một số giống sản đưa về địa phương bị nhiễm bệnh khảm lá sản, Phòng Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các xã hướng dẫn nhân dân nhổ bỏ, xử lý tàn dư giống nhiễm bệnh, xử lý đất để trồng vụ mới, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tiêu diệt bọ phấn trắng là môi giới truyền bệnh khảm lá sản.

2. Kế hoạch thu hoạch và chế biến niên vụ 2021-2022:

Trong điều kiện dịch bệnh Covid- 19 hiện nay đang diễn biến phức tạp, đại đa số các hộ gia đình khi thu hoạch sản thường sử dụng dự trữ làm thức ăn chăn nuôi, chỉ một lượng nhỏ được bán cho nhà máy chế biến tinh bột sản Hoá Quỳnh Như Xuân.

3. Kế hoạch phát triển sản niên vụ 2022-2023:

Niên vụ 2022-2023 dự kiến toán huyện Triệu Sơn sẽ tiếp tục trồng khoảng 150 ha sản, năng suất bình quân đạt 90 tạ/ha, sản lượng đạt 1.300 tấn. Trong đó duy trì diện tích 130 ha đất trồng sản trong niên vụ 2021-2022 và mở rộng diện tích trồng sản trên khu vực đồi thấp từ 20-30 ha.

Sử dụng các giống sản lai cho năng suất cao, lựa chọn giống sạch bệnh, kháng bệnh tốt đặc biệt đối với bệnh khảm lá sản. Tăng cường điều tra, dự báo, hướng dẫn người sản xuất các biện pháp phòng trừ các đối tượng là môi giới truyền bệnh khảm lá sản như bọ phấn đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

4. Triển khai Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh về phòng chống bệnh khảm lá sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2021-2025:

UBND huyện Triệu Sơn đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã có diện tích trồng sản điều tra, phát hiện các diện tích sản bị nhiễm bệnh.

Toàn huyện có khoảng 0,8 ha diện tích sản có tỷ lệ bệnh dưới 70%, đã hướng dẫn người dân tiến hành nhổ cây bị bệnh, thu gom, đốt và trồng dặm lại bằng giống sản có nguồn gốc rõ ràng, sạch bệnh; đối với 0,2 ha sản có tỷ lệ bệnh trên 70% số cây bị nhiễm bệnh thực hiện nhổ toàn bộ ruộng, thu gom, đốt và tiến hành phun trừ thuốc bảo vệ thực vật diệt bọ phấn trắng; hướng dẫn chuyển sang cây trồng mới như trồng rau, trồng đậu để cắt nguồn bệnh lây nhiễm; đồng thời, tăng cường quản lý nguồn giống sản đưa vào trồng dặm, trồng mới; không để người dân sử dụng những giống đã nhiễm bệnh. Tổ chức tuyên truyền, tập huấn, hỗ trợ người dân về cách nhận biết bệnh khảm lá sản, bọ phấn trắng và biện pháp phòng trừ.

UBND huyện Triệu Sơn báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT tình hình sản xuất sản năm 2021 và kế hoạch năm 2022 trên địa bàn huyện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Phú Quốc